

## **Hội thảo: “Đánh giá hoạt động hợp tác với Đan Mạch về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình - khu vực phía Bắc”**

Trong tháng 7/2009, tại Thái Nguyên, Vụ Gia đình (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá hoạt động hợp tác với Đan Mạch về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình - khu vực phía Bắc”, thu hút nhiều đại biểu thuộc các cơ quan nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách tham dự. Đặc biệt, góp mặt tại Hội thảo còn có các đại biểu đến từ các sở văn hoá, thông tin và du lịch ở 10 tỉnh miền Bắc – những đơn vị có nhiều hoạt động tốt trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, cho biết Dự án phát triển bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình do Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch và Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch tài trợ được tiến hành trong giai đoạn 2007-2009, tính đến nay đã vào giai đoạn kết thúc. Theo báo cáo của Vụ Gia đình, tính đến tháng 6/2009 Vụ đã triển khai được 2 tiểu dự án: *Tiểu dự án thứ nhất* là Nâng cao nhận thức và hiểu biết về Luật Bình đẳng giới và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới. Kết quả đạt được của tiểu dự án này là: thiết kế, biên soạn, in và phân phối các tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới và pháp luật về bình đẳng giới; tổ chức các cuộc hội thảo tập huấn để nâng cao nhận thức về Luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài trung ương; tổ chức các chiến dịch truyền thông đại chúng nhằm vận động, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cộng đồng.

*Tiểu dự án thứ hai* là Xây dựng các văn bản dưới luật hướng dẫn, triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Kết quả đạt được của tiểu dự án này là: Xây dựng hai Nghị định quan trọng hướng dẫn, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, đó là Nghị định số 80/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (ban hành ngày 4 tháng 2 năm 2009) và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình (đang trình Chính phủ); xây dựng các thông tư hướng dẫn cụ thể việc thi hành luật; xây dựng các chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức các hội thảo tập huấn tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình, v.v.

Tự đánh giá giai đoạn thực hiện dự án hai năm vừa qua, Vụ Gia đình cho rằng sự giúp đỡ, hỗ trợ bằng tài chính, kỹ thuật của các tổ chức Đan Mạch là rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng tài liệu, tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ ở cơ sở. Vụ cũng khẳng định các hội thảo tập huấn cho các

cán bộ chủ chốt thuộc các ban ngành từ trung ương đến địa phương và các hoạt động truyền thông đại chúng về bình đẳng giới và pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đã góp phần không nhỏ nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về lĩnh vực này.

Các đại biểu địa phương cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về hoạt động hợp tác nâng cao nhận thức bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Theo đánh giá của các đại biểu địa phương, Dự án tiến hành được đã góp phần cải thiện mạnh đến việc phổ biến các luật pháp của Nhà nước về vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực ở địa phương; nâng cao rõ rệt nhận thức của người dân về vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Từ kinh nghiệm thực tế, các đại biểu địa phương cho rằng để làm tốt công tác này, việc tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân là rất quan trọng. Nếu nâng cao năng lực phòng chống bạo lực của phụ nữ và trẻ em là một hoạt động trọng tâm trong phạm vi gia đình thì ở phạm vi cộng đồng, việc xây dựng các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình lại là một loại hình hoạt động rất phù hợp.

Ngoài ra, để hoạt động phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao bình đẳng giới có hiệu quả hơn, các cấp chính quyền và đoàn thể cần thực hiện việc lồng ghép chương trình này trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Các cấp lãnh đạo, đặc biệt là cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cần tăng cường hợp tác để tiến hành đồng bộ. Các cơ quan, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ để việc thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình được diễn ra liên tục và xuyên suốt.

Kết thúc Hội thảo, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đánh giá và kinh nghiệm hoạt động thực tế từ địa phương, Vụ Gia đình đã đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của Dự án nhằm thúc đẩy hơn nữa việc nâng cao nhận thức và hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam. ■

**Nguyễn Đức Tuyển**